

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 19-25 กุมภาพันธ์ 2563

### ส่งออกไทยเดือน ม.ค.63 ประเดิมสวย เพิ่ม 3.35% พลิกบวกครั้งแรกในรอบ 6 เดือน

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า การส่งออกสินค้าไทยในเดือนม.ค.2563 มีมูลค่า 19,625.7 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3.35% เป็นการกลับมาขยายตัวเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 6 เดือน และเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคแถบนี้ ที่ส่งออกเป็นบวก แม้แต่เวียดนามยังติดลบถึง 2 หลัก ซึ่งสะท้อนถึงความเข้มแข็งของการส่งออกของไทยที่กระจายตัวได้ดีทั้งในด้านสินค้าและตลาด ทำให้ประกอบส่งออกไปได้ แม้จะมีปัจจัยความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจโลก ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 21,181.4 ล้านดอลลาร์ ลดลง 7.86% โดยขาดดุลการค้ามูลค่า 1,555.7 ล้านดอลลาร์

“การส่งออกของไทยในเดือนม.ค.2563 ที่เพิ่มขึ้น มาจากการส่งออกทองคำ เพราะคนวิ่งหาทองคำเพื่อลดความเสี่ยง และยังมี การส่งออกน้ำมันเพิ่มขึ้น ขณะที่ผลกระทบจากสงครามการค้าลดลง ทำให้สินค้าในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสงครามการค้าส่งออกได้ดีขึ้น และการส่งออกไทยกลับมาอยู่ในช่วงฟื้นตัว ซึ่งน่าจะดีขึ้นต่อเนื่อง อีกทั้งไทยยังมีสินค้ากลุ่มใหม่ๆ ที่ขยายตัวได้ดี เป็นสินค้าดาวรุ่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรและอาหาร เช่น ผลไม้ ไข่ เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง เพอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน รวมถึงสินค้าอุตสาหกรรมที่กลับมาฟื้นตัว เช่น เครื่องปรับอากาศ โดยน่าจะเป็นตัวที่ช่วยผลักดันส่งออกได้เพิ่มขึ้น”

อย่างไรก็ตาม ในเดือนม.ค.2563 ยังไม่สะท้อนผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19 คาดว่าน่าจะเห็นผลได้ชัดเจนในเดือนก.พ.2563 ที่มองว่าการส่งออกน่าจะลดลง เพราะได้รับผลกระทบด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ โดยมีการข่มขู่เรื่องตู้คอนเทนเนอร์มากขึ้น มีการปิดด่านบางด่าน แม้จะเริ่มเปิดให้บริการ ก็ทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งออก แต่ในวิกฤตก็มีโอกาส โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหาร ที่จะส่งออกได้ดีขึ้นอย่างมาก หากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย เพราะจะมีความต้องการเข้ามาอย่างมาก ซึ่งไทยจะต้องรักษาคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อสร้างโอกาสในการส่งออกต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีสัญญาณดีจากการนำเข้าเครื่องจักรที่เพิ่มขึ้นถึง 18.7% ที่แสดงให้เห็นว่ามีความต้องการขยายการผลิต และมีสัญญาณการเคลื่อนย้ายซัพพลายเชนในภูมิภาคบางส่วนเข้ามาไทย เพื่อลดผลกระทบจากสงครามการค้าและไวรัสโควิด-19 ซึ่งไทยควรจะใช้โอกาสนี้ปรับโครงสร้างการส่งออกและการผลิตให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก เช่น เรื่องรถยนต์ไฟฟ้า ที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแล้ว น.ส.พิมพ์ชนกกล่าว ว่า สนค.คาดว่า การส่งออกของไทยในปีนี้น่าจะขยายตัวเป็นบวกได้ 0-2% โดยหากส่งออกได้เฉลี่ยเดือนละ 21,049 ล้านดอลลาร์ ก็ขยายตัวได้ 2% แล้ว อยู่ในวิสัยที่ทำได้ แต่ตัวเลขเป้าหมายชัดๆ จะเป็นเท่าไร คงต้องรอการประชุมทศพาดิฉันในวันที่ 28 ก.พ.2563 ก่อน

“ที่มั่นใจว่าการส่งออกปี 2563 จะขยายตัวเป็นบวก เพราะสงครามการค้าคลี่คลายลงแล้ว แม้จะมีความเสี่ยงจากไวรัสโควิด-19 แต่ถ้าชะลอตัวลง และควบคุมสถานการณ์ได้ ก็จะส่งผลดีต่อการส่งออก ส่วนค่าเงินบาท ก็มีแนวโน้มอ่อนค่าตั้งแต่ต้นปี และกระทรวงพาณิชย์ยังมีมาตรการส่งเสริมและผลักดันการส่งออกอย่างเข้มข้น โดยนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีแผนที่จะนำคณะผู้แทนการค้าไปเปิด

ตลาด 18 ประเทศ เช่น แอฟริกาใต้ รัสเซีย ตะวันออกกลาง ส่วนประเทศอื่นๆ จะประเมินความเหมาะสมต่อไป และยังมีแผนเร่งรัดการเจรจา FTA ที่ค้างอยู่ให้เสร็จโดยเร็ว ทั้งไทย-ตุรกี ไทย-ปากีสถาน ไทย-ศรีลังกา และเริ่มเจรจา FTA ใหม่ๆ รวมทั้งการพิจารณาเข้าร่วม CPTPP” น.ส.พิมพ์ชนกกล่าว

สำหรับรายละเอียดการส่งออกเดือนม.ค.2563 สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ลดลง 6.3% จากการลดลงของข้าว 34% ผัก ผลไม้สดแช่แข็งและแปรรูป ลด 20.3% ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ลด 16.6% กุ้งสดแช่แข็งและแปรรูป ลด 28.7% แต่ยางพารา เพิ่ม 12% ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป เพิ่ม 9.5% เครื่องดื่ม เพิ่ม 2.8% และสินค้าอุตสาหกรรม เพิ่ม 5.2% สินค้าที่เพิ่มขึ้น เช่น ทองคำ เพิ่ม 299.6% รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เพิ่ม 35.4% เฟอร์นิเจอร์และส่วนประกอบ เพิ่ม 29.9% เครื่องสำอาง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิว เพิ่ม 13.8% ส่วนนาฬิกาและส่วนประกอบ ลด 54.8% เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ ลด 13% แผงวงจรไฟฟ้า ลด 11.5% สินค้าเกี่ยวข้องกับน้ำมัน ลด 7.8% รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ลด 3.4%

ส่วนตลาดส่งออกสำคัญ ตลาดหลัก เพิ่ม 3.1% โดยสหรัฐฯ เพิ่ม 9.9% สหภาพยุโรป เพิ่ม 0.6% แต่ญี่ปุ่น ลด 2.5% ตลาดศักยภาพสูง เพิ่ม 0.6% โดยอาเซียนเดิม เพิ่ม 3.8% CLMV ลด 0.7% จีน เพิ่ม 5.2% อินเดีย ลด 5.7% ฮองกง ลด 14.3% เกาหลีใต้ ลด 4.0% ไต้หวัน เพิ่ม 13.1% ตลาดศักยภาพระดับรอง ลด 6.6% โดยทวีปออสเตรเลีย ลด 16% ตะวันออกกลาง เพิ่ม 25 แอฟริกา ลด 14.2% ลาตินอเมริกา ลด 4.1% สหภาพยุโรป (12 ประเทศ) เพิ่ม 20% รัสเซียและ CIS ลด 0.9% แคนาดา เพิ่ม 3.8% และสวีตเซอร์แลนด์ เพิ่ม 305.8%

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

### **“พาณิชย์”สรุปประกันรายได้ข้าว เกษตรกรได้ประโยชน์ 9.4 แสนครัวเรือน รับเงิน 1.91 หมื่นล้านบาท**

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2563 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้พิจารณาการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง โดยมีมติให้จ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 16 ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน 3 ชนิด คือ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกหอมมะลิ ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ และข้าวเปลือกเหนียว ไม่จ่ายชดเชยส่วนต่าง เพราะราคาตลาดสูงกว่าราคาประกัน

สำหรับการชดเชยส่วนต่าง เกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 16-22 ก.พ.2563 จะได้รับการชดเชย โดยมีรายละเอียด ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ราคาตลาดเฉลี่ยตันละ 8,247.13 บาท ได้รับส่วนต่างตันละ 1,752.87 บาท, ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาตลาดตันละ 10,040.09 บาท ได้รับส่วนต่างตันละ 959.91 บาท, ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาตลาดตันละ 14,670.60 บาท ได้รับชดเชยตันละ 329.40 บาท ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาตลาดตันละ 14,008.24 บาท ไม่ได้รับชดเชย และราคาข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 17,519.27 บาท ไม่ได้รับชดเชยเช่นเดียวกัน

“การจ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 16 รัฐจ่ายชดเชยลดลง มีข้าวที่ต้องจ่ายเพียงแค่ 3 ชนิด แต่จริงๆ จ่ายแค่ 2 ชนิด เพราะข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่มีเกษตรกรแจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวในงวดนี้ จึงเหลือเพียงเกษตรกรที่ปลูกข้าวเจ้า กับข้าวหอมปทุมธานี จำนวน 7,111 ครัวเรือน ที่จะได้รับชดเชย มีวงเงินชดเชยประมาณ 50 ล้านบาท โดยข้าวเปลือกเจ้าจะได้รับชดเชยสูงสุดรวม 52,586.10 บาท และข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ได้เงินรวม 23,997.75 บาท”

นายวิชัยกล่าวว่า แนวโน้มราคาข้าวเปลือกได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะข้าวเปลือกเจ้า ซึ่งเป็นผลจากมาตรการเสริมที่รัฐบาลได้นำมาใช้ ทั้งการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางต้นละ 1,500 บาท ทำให้เกษตรกรชะลอการนำข้าวออกไปขาย การช่วยสนับสนุนดอกเบี้ยให้กับสถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการค้าข้าวในการรวบรวมข้าวและเก็บสต็อก ทำให้มีการดึงผลผลิตข้าวส่วนเกินออกจากตลาด และขณะนี้ผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดลดลง ทำให้โรงสีและพ่อค้าข้าวแย่งกันซื้อข้าวเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าราคาข้าวจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแนวโน้มงวดต่อไป จะชดเชยน้อยลงอีก

ส่วนผลสรุปการจ่ายชดเชยส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 ล่าสุด จ่ายไปทั้งสิ้น 16 งวด รวมมีเกษตรกรได้รับเงินชดเชยแล้ว 940,609 ครัวเรือน วงเงินชดเชย 19,112.95 ล้านบาท คิดเป็น 91.27% จากวงเงินเป้าหมายชดเชยรวม 20,940.84 ล้านบาท

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้ประกันรายได้ข้าวเปลือกจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ต้นละ 14,000 บาท ครัวเรือนละ 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท ครัวเรือนละ 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ต้นละ 11,000 บาท ครัวเรือนละ 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 12,000 บาท ครัวเรือนละ 16 ตัน แต่ถ้าเกษตรกรปลูกข้าวมากกว่า 1 ชนิด จะได้สิทธิไม่เกินจำนวนขั้นสูงของข้าวแต่ละชนิด และเมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูงของข้าวชนิดที่กำหนดไว้สูงสุด

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

## ส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวเข้าเก็บธนาคารเมล็ดพันธุ์โลก

นายสุตสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เผยว่า ในระหว่างวันที่ 22-29 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ กรมการข้าวได้จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์รับรองและพันธุ์แนะนำล็อตที่ 3 เพื่อไปเก็บรักษาไว้ ณ ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชโลก สวาลบาร์ด (Svalbard Global Seed Vault) ประเทศนอร์เวย์ จำนวน 68 สายพันธุ์ อาทิเช่นข้าวขาวตาแห้ง 17 ข้าวเหลืองประทิว ข้าวเหนียวเขี้ยวงู

ข้าวแม่ข่ายหลักนี้ ข้าวละอองกษัตริย์ และข้าวพญาชม 280 เป็นต้น ซึ่งแต่ละสายพันธุ์นับเป็นข้าวพื้นเมืองและข้าวที่ได้รับความนิยมในท้องตลาด ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ โดยจะนำเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิต่ำถึง -18 องศาเซลเซียส ซึ่งจะช่วยให้เมล็ดพันธุ์เหล่านี้มีอายุยืนยาวอยู่ได้นานถึงหลายร้อยปี

สำหรับธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชโลกสวาลบาร์ด (Svalbard Global Seed Vault) ได้รับขนานนามว่าเป็นขุมทรัพย์แห่งเมล็ดพันธุ์ที่รวบรวมตัวอย่างเมล็ดพันธุ์สำคัญจากทั่วโลกไว้กว่า 135,000 ชนิด ไม่ว่าจะเป็นธัญพืช ข้าว สาลี รวมถึงถั่วสายพันธุ์ต่างๆ เปรียบเหมือนเรือโนอาห์ในยามที่ภัยพิบัติมาเยือนโลก สถานที่แห่งนี้ซ่อนตัวอยู่ภายในเทือกเขาของประเทศนอร์เวย์ ในฐานะนโยบายการประกันต่อโลก เพื่อรับมือต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยพิบัติทางชีวภาพใด ๆ ที่จะเข้ามาทำลายป่าไม้อันเขียวชอุ่มและพืชพันธุ์ให้หายไปจากโลก

นายสุตสาคร กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมารกรมการข้าวได้ดำเนินการนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปเก็บรักษาไว้ที่ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชโลกสวาลบาร์ด (Svalbard Global Seed Vault) โดยในล็อตที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2556 จำนวน 81 พันธุ์ และล็อตที่ 2 เมื่อปี 2561 จำนวน 86 พันธุ์

สำหรับการนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปเก็บไว้ที่ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชโลกสวาลบาร์ด (Svalbard Global Seed Vault) สืบเนื่องจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรเดนมาร์กและนอร์เวย์ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 11 - 16 มีนาคม 2556 ทรงเสด็จฯ ไป



ทอดพระเนตรการดำเนินงานของธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชโลกสวาลบาร์ด (Svalbard Global Seed Vault) ราชอาณาจักรนอร์เวย์ เมื่อเสด็จกลับประเทศไทยทรงมีพระราชประสงค์ให้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวไทยไปเก็บรักษาไว้ด้วย  
กรมการข้าวได้สนองพระราชดำริ จัดทำโครงการ "อนุรักษ์พันธุกรรมข้าวแบบยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ 8๑ พรรษา มหาราชินี" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมข้าวที่สำคัญไว้ให้ยั่งยืน โดยโครงการดังกล่าวได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งนอกจากจะช่วยอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวที่สำคัญและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติต่าง ๆ แล้ว ยังเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการเก็บรักษาพันธุกรรม และความหลากหลายทางชีวภาพของพืชที่เป็นอาหารหลักของประชากรโลก  
ที่มา *ฐานเศรษฐกิจ*

## พาณิชย์แก้ไขสัญญาซื้อขายข้าวจันทูจีกับจีน

นายเกียรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้เห็นชอบให้กรมปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในสัญญาการซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จันทูจี) กับจีน ในส่วนที่เหลือส่งมอบอีก 300,000 ตันจากสัญญาทั้งหมด 1 ล้านตัน ในเรื่องของชนิดข้าว และปริมาณข้าวที่จะส่งมอบให้จีน โดยได้แก้ไขสัญญาให้ไทยสามารถส่งมอบข้าวชนิดอื่นให้กับจีนได้ จากเดิมที่กำหนดเฉพาะข้าวหอมมะลิ และข้าวขาว ส่วนปริมาณการส่งมอบ ได้แก้ไขให้ไทยสามารถส่งมอบเป็นล็อตเล็กๆ ปริมาณน้อยๆ ไม่ต้องส่งมอบมาก ถึงล็อตละ 100,000 ตันเหมือนที่ผ่านมา

สำหรับสัญญาดังกล่าว 2 ประเทศได้ลงนามร่วมกันมาตั้งแต่รัฐบาลชุดที่ผ่านมา และที่ผ่านมา ได้มีการเจรจาซื้อขาย และไทยส่งมอบไปแล้ว 7 ล็อตๆ ละ 100,000 ตัน รวม 700,000 ตัน ยังเหลืออีก 300,000 ตัน แต่ปี 62 ไทยส่งมอบไม่ได้เลย เพราะจีนไม่ซื้อจากไทย เนื่องจากข้าวไทยมีราคาสูง ขณะที่จีนมีสต็อกข้าวจำนวนมากกว่า 100 ล้านตัน จึงยังไม่นำเข้าจากไทย

“การแก้ไขสัญญาก็เพื่อให้ไทยสามารถส่งมอบข้าวให้กับจีนได้อย่างต่อเนื่อง จากปีที่แล้ว ไทยส่งมอบข้าวตามสัญญานี้ไม่ได้เลย ซึ่งก่อนหน้านี้ ไทยได้เสนอที่จะส่งมอบข้าวชนิดอื่นให้กับจีนแทน เช่น ข้าวหอมปทุมธานี ซึ่งมีความนุ่มใกล้เคียงข้าวหอมมะลิ แต่ราคาถูกลงกว่า เพื่อเป็นทางเลือกให้จีนหันมาบริโภคข้าวชนิดใหม่ของไทยมากขึ้น และปริมาณที่จะส่งมอบก็แก้ไขให้ส่งมอบได้น้อยๆ แค่อัตละ 20,000-30,000 ตันก็พอ ซึ่งน่าจะทำให้จีนตัดสินใจเจรจาซื้อจากไทยง่ายขึ้น”

สำหรับการส่งออกข้าวจันทูจีในปี 63 กรมไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะส่งออกให้ได้เท่าไร เพราะตลาดข้าวจันทูจีที่ไทยเคยส่งออกนั้น ขณะนี้ยังไม่ประกาศนำเข้า อย่างอินโดนีเซีย ส่วนฟิลิปปินส์ ที่หน่วยงานนำเข้าของรัฐบาล เคยประกาศเปิดประมูลนำเข้า และกรมเคยเข้าร่วมประมูลขายให้มัน ได้ปรับเปลี่ยนเป็นให้เอกชนนำเข้าได้อย่างเสรี อย่างไรก็ตาม กรมจะเดินหน้าหาตลาดข้าวอื่นๆ เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ในปี 63 กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าหมายส่งออกข้าวที่ 7.5 ล้านตัน ลดลงจากปี 62 ที่ส่งออกได้ 7.58 ล้านตัน เพราะคาดว่า ผลผลิตข้าวไทยปีนี้จะลดลงมาก จากปัญหาภัยแล้ง รวมถึงค่าเงินบาทแข็งค่ามากกว่าคู่แข่ง โดยเฉพาะเวียดนาม อินเดีย และต้นทุนการผลิตของไทยสูงกว่าคู่แข่งเช่นกัน จนทำให้ราคาข้าวไทยแพงกว่าคู่แข่งมาก และผู้ซื้อหันไปซื้อข้าวจากคู่แข่งแทน อีกทั้งจีน ซึ่งเดิมเคยเป็นผู้นำเข้า แต่ปัจจุบันกลายเป็นผู้ส่งออกและแย่งส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยในบางประเทศ โดยเฉพาะแอฟริกา เพราะมีสต็อกข้าวปีนี้มากถึงกว่า 120 ล้านตัน รวมถึง

ข้าวไทยไม่มีความหลากหลายมากพอ ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในหลายกลุ่ม จึงทำให้ตลาดข้าวบางชนิดกลายเป็นของคู่แข่งแทน  
ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

xx

### เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2019 เนื่องจากมีความต้องการข้าวจากฟิลิปปินส์และมาเลเซีย ขณะที่อุปทานข้าวในตลาดค่อนข้างตึงตัวเพราะการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวฤดูใหม่ยังมีไม่มากนัก โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 380 เหรียญสหรัฐต่อดัน เพิ่มขึ้นจาก 355-360 เหรียญสหรัฐต่อดัน เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า ทั้งนี้ วงการคาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวฤดูใหม่ (winter-spring crop) จะมีข้าวออกสู่ตลาดปริมาณสูงสุดในช่วงปลายเดือนนี้

วงการข้าวรายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-16 กุมภาพันธ์ มีการส่งออกข้าวแล้วประมาณ 237,900 ตัน โดยส่วนใหญ่เป็นการส่งออกข้าวขาว 5%

ที่มา Oryza.com

### กัมพูชา

เว็บไซต์ Mekong Oryza รายงานราคาข้าวของกัมพูชาระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 โดยข้าวหอมเกรดพรีเมียม 5% (Premium Jasmine Rice (Rumduol) Purity >90% Wet Season) ราคาที่ 800 เหรียญสหรัฐต่อดัน เอฟโอบี (Phnom Penh or Sihanouk Ville Port (Min Order 10 Containers)) ข้าวหอมเกรดพรีเมียม 10% (Premium Jasmine Rice (Rumduol) Purity >90% Wet Season) ราคาที่ 795 เหรียญสหรัฐต่อดัน เอฟโอบี ข้าวหอม 5% (Jasmine Rice (Rumduol) Purity >85% Wet Season) ราคาที่ 790 เหรียญสหรัฐต่อดัน เอฟโอบี ข้าวหอม 10% (Jasmine Rice (Rumduol) Purity >85% Wet Season) ราคาที่ 785 เหรียญสหรัฐต่อดัน เอฟโอบี

ข้าวหอม Sen Kra Ob 5% (Fragrant Rice (Sen Kra Ob) Purity >85% Dry Season) ราคาที่ 710 เหรียญสหรัฐต่อดัน เอฟโอบี และข้าวหอม Sen Kra Ob 10% (Fragrant Rice (Sen Kra Ob) Purity >85% Dry Season) ราคาที่ 705 เหรียญสหรัฐต่อดัน เอฟโอบี ข้าวขาวเมล็ดยาว 5% (Long grain white rice) ราคาที่ 640 เหรียญสหรัฐต่อดัน เอฟโอบี และข้าวขาวเมล็ดยาว 10% (Long grain white rice) ราคาที่ 635 เหรียญสหรัฐต่อดัน เอฟโอบี ส่วนข้าวอินทรีย์ ข้าวหอม 5% (Organic (Phka Malis) Jasmine Rice 92% Wet Season) ราคาที่ 1,340 เหรียญสหรัฐต่อดัน เอฟโอบี และข้าวกล้องหอม 5% (Organic (Phka Malis) Brown Jasmine Rice 92% Wet Season) ราคาที่ 1,210 เหรียญสหรัฐต่อดัน เอฟโอบี

ที่มา Oryza.com

### เมียนมา

สหพันธ์ข้าวเมียนมา (the Myanmar Rice Federation; MRF) รายงานว่า ในช่วงประมาณ 4 เดือนแรก (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2019-17 มกราคม 2020) ของปีงบประมาณ 2019/20 (ตุลาคม 2019-กันยายน 2020)

เมียนมาส่งออกข้าวสารและข้าวหักรวมประมาณ 1.047 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 300.366 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยข้าวสารประมาณ 740,000 ตัน มูลค่าประมาณ 220 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยส่งไปยัง 56 ประเทศ และข้าวหักประมาณ 302,000 ตัน มูลค่าประมาณ 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งไปยัง 46 ประเทศ โดยเป็นการส่งไปทางทะเลประมาณ 890,000 ตัน มูลค่าประมาณ 260 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และส่งทางชายแดนประมาณ 150,000 ตัน มูลค่าประมาณ 39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสหพันธ์ข้าวเมียนมา (MRF) ตั้งเป้าหมายส่งออกข้าวในปีงบประมาณ 2019/20 ไว้ที่ 2.5 ล้านตัน

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2018/19 เมียนมาส่งออกข้าวประมาณ 2.355 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 709.693 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังตลาดยุโรปและแอฟริกาผ่านทางทะเล และส่งไปประเทศจีนผ่านทางชายแดน โดยในปี 2017/18 เมียนมาส่งออกข้าวประมาณ 3.6 ล้านตัน ซึ่งมากที่สุดในรอบ 50 ปี

ที่มา *Oryza.com*

### **ฟิลิปปินส์**

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2019 ที่ผ่านมา คาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกมีจำนวนประมาณ 7.49 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4.7% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวประมาณ 11.5 ล้านไร่ ลดลงเล็กน้อยจากปี 2018 ขณะที่ผลผลิตต่อพื้นที่เพาะปลูกคาดว่าจะมีประมาณ 651 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นจาก 619 กิโลกรัมต่อไร่ในปี 2018

ที่มา *Oryza.com*

### **ฮ่องกง**

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่าในเดือนมกราคม 2563 ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆรวมประมาณ 23,600 ตัน ลดลงประมาณ 22.4% เมื่อเทียบกับปริมาณ 30,400 ตัน ในปี 2562 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 11,600 ตัน ลดลง 15.2% เมื่อเทียบกับ 15,500 ตัน ในปี 2562 (ประกอบด้วยข้าวขาว 400 ตัน ข้าวหอม 10,200 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 1,000 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 49.2% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (ลดลง 3.5% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 52%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งฮ่องกงนำเข้าประมาณ 7,000 ตัน ลดลง 19.5% เมื่อเทียบกับ 8,700 ตัน ในปี 2562 (ประกอบด้วยข้าวหอม 6,400 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 700 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 29.7%) จีนประมาณ 1,400 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 5.9%) กัมพูชาประมาณ 2,300 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 9.7% โดยฮ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาปริมาณเพิ่มขึ้น 27.8% และสัดส่วนเพิ่มขึ้น 64.4% เมื่อเทียบกับปี 2562) ออสเตรเลียประมาณ 400 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.7%) สหรัฐอเมริกาประมาณ 300 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.3%) และประเทศอื่นๆ 600 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.5%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นในเดือนมกราคม 2563 มีปริมาณ 1,049 ตัน ลดลง 28.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,459 ตัน ในปี 2562 โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 956 ตัน ลดลง 27.74% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,323 ตัน ในปีที่ผ่านมา ตามด้วยสหรัฐฯจำนวน 73 ตัน เพิ่มขึ้น 2.81% เมื่อเทียบกับจำนวน 71 ตัน ในปี 2561 แคนาดา 20 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนมกราคม 2563 รวม 12,700 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) จำนวน 13,000 ตัน

ทั้งข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 อ่องกงมีจำนวนผู้เก็บสต็อกข้าวที่ได้จดทะเบียนแล้ว (Registered stockholders of rice) จำนวน 229 ราย และมีสถานที่เก็บรักษาข้าวที่ได้รับอนุมัติ (Approved rice storage places) จำนวน 123 แห่ง โดยในปี 2018 ที่ผ่านมา อัตราการบริโภคข้าวเฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ที่ประมาณ 41 กิโลกรัม ลดลง 2.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 42 กิโลกรัม ในปี 2017 และลดลงประมาณ 14.58% เมื่อเทียบกับจำนวน 48 กิโลกรัมในปี 2007

ทางด้านราคาข้าวเฉลี่ยที่อ่องกงนำเข้าจากประเทศต่าง ๆ นั้น (Average Rice Import CIF (Cost Insurance Freight) Prices) ในเดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมา ราคานำเข้าข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 8.67 เหรียญอ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงจาก 8.83 เหรียญอ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า ส่วนราคานำเข้าข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 4.85 เหรียญอ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงจาก 4.85 เหรียญอ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ในเดือนก่อนหน้า

ด้านราคาขายปลีกเฉลี่ย (Average Retail Prices) ในเดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมา ราคาขายข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 13.05 เหรียญอ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงจาก 13.24 เหรียญอ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า ส่วนราคาขายข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 9.64 เหรียญอ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นจาก 9.38 เหรียญอ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า

ทั้งนี้ ในปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562) อ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่าง ๆ รวมประมาณ 299,500 ตัน ลดลงประมาณ 2.88% เมื่อเทียบกับปริมาณ 308,400 ตัน ในปี 2561 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 156,400 ตัน ลดลง 8.64% เมื่อเทียบกับ 171,200 ตัน ในปี 2561 (ประกอบด้วยข้าวขาว 8,000 ตัน ข้าวหอม 141,600 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 6,800 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 52.3% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (ลดลง 5.76% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 55.5%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งอ่องกงนำเข้าประมาณ 88,800 ตัน เพิ่มขึ้น 16.69% เมื่อเทียบกับ 76,100 ตัน ในปี 2561 (ประกอบด้วยข้าวหอม 81,400 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 7,400 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 29.7%) จีนประมาณ 23,200 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 7.7%) กัมพูชาประมาณ 10,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 3.6% โดยอ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาปริมาณลดลง 24.3% และสัดส่วนลดลง 23.4% เมื่อเทียบกับปี 2561) ออสเตรเลียประมาณ 5,800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.9%) สหรัฐอเมริกาประมาณ 7,600 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.5%) และประเทศอื่นๆ 6,800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.3%)

ที่มา Trade and Industry Department

## อินเดีย

ราคาส่งออกข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัวเนื่องจากความต้องการข้าวจากประเทศในแถบแอฟริกา เช่น เบนิน แอฟริกาใต้ ชะลอลง หลังจากที่เมื่อสัปดาห์ก่อนราคาขยับสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2019 โดยขี้นถึง 5% ราคาทรงตัวอยู่ที่ 371-376 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เท่ากับเมื่อสัปดาห์ก่อน

กระทรวงเกษตร (the Agriculture Ministry) รายงานผลการพยากรณ์ผลผลิตธัญพืชครั้งที่ 2 (2<sup>nd</sup> Advance Estimate of Food Grain Production) สำหรับปีการผลิต 2019/20 (กรกฎาคม 2019-มิถุนายน 2020) โดยคาดว่าในปีการผลิต 2019/20 จะมีผลผลิตข้าวประมาณ 117.47 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของรัฐบาลที่ตั้งไว้ที่ 116 ล้านตัน และเพิ่มขึ้นจากจำนวน 116.42 ล้านตัน ในปี 2018/19 โดยในฤดูกาลผลิต Kharif คาดว่าจะมีประมาณ 101.95 ล้านตัน ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ที่ 102 ล้านตัน และต่ำกว่าปี 2018/19 ที่มีประมาณ



102.13 ล้านตัน ส่วนในฤดู Rabi คาดว่าจะมีประมาณ 15.53 ล้านตัน สูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ที่ 14 ล้านตัน และสูงกว่า 2018/19 ที่มีประมาณ 14.29 ล้านตัน

เมื่อเดือนกันยายน 2562 กระทรวงเกษตร (the Agriculture Ministry) รายงานผลการพยากรณ์ผลผลิต ธัญพืชครั้งที่ 1 (1<sup>st</sup> Advance Estimate of Food Grain Production) สำหรับปีการผลิต 2019/20 (กรกฎาคม 2019-มิถุนายน 2020) โดยคาดว่าในฤดูการผลิต Kharif (กรกฎาคม-ธันวาคม) ของปี 2019/20 จะมีผลผลิตข้าว ประมาณ 100.35 ล้านตัน (ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 102 ล้านตันข้าวสาร) ลดลงประมาณ 1.7% เมื่อเทียบกับ 102.13 ล้านตัน ในปี 2018/19 แต่มากกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 5 ปีที่ 93.55 ล้านตัน

องค์การพัฒนาการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority; APEDA) รายงานว่า ในช่วง 9 เดือนแรก (เมษายน-ธันวาคม 2019) ของปีงบประมาณ 2019/20 (เมษายน 2019-มีนาคม 2020) อินเดียส่งออกข้าวประมาณ 6.398275 ล้านตัน ลดลงประมาณ 25.61% เมื่อเทียบกับจำนวน 8.601018 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา (2018/19) โดยเป็นการส่งออกข้าวบาสมาดิประมาณ 2.835952 ล้านตัน ลดลงประมาณ 0.88% เมื่อเทียบกับ จำนวน 2.861207 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีจำนวน ประมาณ 3.562323 ล้านตัน ลดลงประมาณ 32.94% เมื่อเทียบกับจำนวน 5.739811 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของ ปีงบประมาณที่ผ่านมา

ทางด้านมูลค่าส่งออก ในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2019/20 มีประมาณ 4.430 พันล้านเหรียญ สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 17.54% เมื่อเทียบกับ 5.372 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยข้าวบาสมาดิมีมูลค่าส่งออกประมาณ 2.977 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 3.18% เมื่อเทียบกับ 3.075 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีมูลค่า ส่งออกประมาณ 1.453 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 36.76% เมื่อเทียบกับ 2.297 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา

ในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2019/20 ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 408 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 2.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวบาสมาดิราคา เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,050 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 2.32% เมื่อเทียบกับ 1,075 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วง เดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2018/19 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) อินเดียส่งออกข้าวประมาณ 11.949 ล้านตัน ลดลงประมาณ 7.19% เมื่อเทียบกับจำนวน 12.875 ล้านตัน ในปีงบประมาณก่อนหน้า (2017/18) โดย เป็นการส่งออกข้าวบาสมาดิประมาณ 4.415 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 8.83% เมื่อเทียบกับจำนวน 4.057 ล้านตัน ในปีงบประมาณก่อนหน้า ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีจำนวนประมาณ 7.534 ล้านตัน ลดลงประมาณ 14.56% เมื่อเทียบกับจำนวน 8.818 ล้านตัน ในปีงบประมาณก่อนหน้า โดยที่มูลค่าส่งออกในปีงบประมาณ 2018/19 มี ประมาณ 7.713 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 1.2% เมื่อเทียบกับ 7.807 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ใน ปีงบประมาณก่อนหน้า โดยข้าวบาสมาดิมีมูลค่าส่งออกประมาณ 4.713 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 13.02% เมื่อเทียบกับ 4.170 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีงบประมาณก่อนหน้า ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมี มูลค่าส่งออกประมาณ 3.0 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 17.52% เมื่อเทียบกับ 3.637 พันล้านเหรียญ สหรัฐฯ ในปีงบประมาณก่อนหน้า โดยราคาส่งออกเฉลี่ยสำหรับข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิอยู่ที่ประมาณ 398 เหรียญ



สหรัฐต่อตัน ลดลงประมาณ 3.4% เมื่อเทียบกับ 412 เหรียญสหรัฐต่อตันในปีงบประมาณก่อนหน้า ขณะที่ข้าวบา  
สมาติราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,067 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3.79% เมื่อเทียบกับ 1,028 เหรียญ  
สหรัฐต่อตัน ในปีงบประมาณก่อนหน้า

ที่มา *Oryza.com*

## ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่าในเดือนมกราคม 2563  
ซึ่งเป็นเดือนที่ 7 ของปีงบประมาณ 2019/20 (กรกฎาคม 2562-มิถุนายน 2563) ปากีสถานส่งออกข้าวจำนวน  
364,169 ตัน ลดลงประมาณ 25.47% เมื่อเทียบกับจำนวน 488,623 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 และลดลง  
9.84% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2562 ที่มีการส่งออกจำนวน 403,923 ตัน โดยในเดือนมกราคม 2562  
ปากีสถานส่งออกข้าวบาสมาติ 72,410 ตัน ลดลง 1.08% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2562 แต่เพิ่มขึ้น 40.07%  
เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2562 ส่วนข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติมีการส่งออก 291,759 ตัน ลดลง 11.78% เมื่อ  
เทียบกับเดือนธันวาคม 2562 และลดลง 33.23% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2562

ทั้งนี้ในช่วง 7 เดือน (กรกฎาคม 2562-มกราคม 2563) ของปีงบประมาณ 2019/20 (กรกฎาคม 2562-  
มิถุนายน 2563) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 2,396,387 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 15.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 2,075,933  
ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยส่งออกข้าวบาสมาติจำนวน 490,126 ตัน เพิ่มขึ้น 67.25% เมื่อเทียบกับจำนวน  
293,043 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 และส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติจำนวน 1,906,261 ตัน เพิ่มขึ้น  
ประมาณ 6.92% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,782,890 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562

สำหรับมูลค่าการส่งออกในช่วง 7 เดือนอยู่ที่ 1,214.178 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 15.1%  
เมื่อเทียบกับ 1,054.926 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยมูลค่าของข้าวบาสมาติอยู่ที่ 450.128  
ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 51.67% เมื่อเทียบกับ 293.485 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเดียวกันของปี  
2562 ขณะที่มูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติอยู่ที่ 769.050 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 1.0% เมื่อเทียบกับ  
761.441 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเดียวกันของปี 2562

ในปีงบประมาณ 2018/19 (กรกฎาคม 2561-มิถุนายน 2562) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 4,104,983 ตัน  
เพิ่มประมาณ 0.21% เมื่อเทียบกับจำนวน 4,096,446 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยส่งออกข้าวบาสมาติ  
จำนวน 668,763 ตัน เพิ่มขึ้น 19.22% เมื่อเทียบกับจำนวน 560,959 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 และส่งออก  
ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติจำนวน 3,436,220 ตัน ลดลงประมาณ 2.81% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,535,487 ตัน ในช่วง  
เดียวกันของปี 2561 ส่วนมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,069.616 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 1.67% เมื่อเทียบ  
กับ 2,035.591 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยมูลค่าของข้าวบาสมาติอยู่ที่ 639.25 ล้านดอลลาร์  
สหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 9.87% เมื่อเทียบกับ 581.847 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเดียวกันของปี 2561 ขณะที่  
มูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติอยู่ที่ 1,403.366 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงประมาณ 1.61% เมื่อเทียบกับ  
1,453.744 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเดียวกันของปี 2561

ที่มา *Oryza.com*

## สหภาพยุโรป

กลุ่มผู้ผลิตข้าวในสหภาพยุโรปกำลังวางแผนที่จะขอให้คณะกรรมการการยุโรป (the European Commission; EC) เพิกถอนสิทธิพิเศษทางภาษี Everything But Arms; EBA) ที่ให้แก่ประเทศเมียนมาเนื่องจากเมียนมามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ผลิตข้าวจากประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส สเปน กรีซ และโปรตุเกส ได้มีการพบปะหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ข้าวในสหภาพยุโรป โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานข้าวแห่งชาติของอิตาลี (the Italian National Agency for rice) และสหภาพแรงงานเกษตรกรของอิตาลี (Coldiretti) เข้าร่วมการประชุมด้วย

โดยที่ประชุมชี้ให้เห็นว่าการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปีการเพาะปลูก 2018/19 ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 30% ของการผลิตในยุโรป ทำให้ข้าวในที่เกิดผลิตในยุโรปขายไม่ได้เนื่องจากมีการนำเข้าข้าวจำนวนมาก ดังนั้นกลุ่มผู้ผลิตในสหภาพยุโรปจึงต้องการให้มีการดำเนินมาตรการป้องกันที่เหมาะสมในภาคการผลิตข้าวของสหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2019/20 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-31 สิงหาคม 2563) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2562-18 กุมภาพันธ์ 2563 มีการนำเข้าข้าว 591,200 ตัน ลดลงประมาณ 12.45% เมื่อเทียบกับจำนวน 675,304 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 106,427 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 56.15% เมื่อเทียบกับจำนวน 68,158 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 484,773 ตัน ลดลงประมาณ 20.16% เมื่อเทียบกับจำนวน 607,145 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 19,447 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-18 กุมภาพันธ์ 2563 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 114,482 ตัน ฝรั่งเศส 93,173 ตัน เนเธอร์แลนด์ 74,488 ตัน อิตาลี 43,259 ตัน โปแลนด์ 39,430 ตัน เยอรมนี 37,813 ตัน โปรตุเกส 36,585 ตัน สเปน 32,005 ตัน เบลเยียม 25,217 ตัน บัลแกเรีย 22,968 ตัน สาธารณรัฐเชค 17,272 ตัน สวีเดน 14,820 ตัน สโลวาเกีย 5,580 ตัน โรมาเนีย 5,115 ตัน เดนมาร์ก 3,883 ตัน ฮังการี 3,665 ตัน ออสเตรีย 3,326 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-17 กุมภาพันธ์ 2563 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 64,556 ตัน เพิ่มขึ้น 19.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 36,977 ตัน ลดลง 38.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 23,835 ตัน ลดลง 4.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 23,041 ตัน ลดลง 49.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าจากเมียนมา 17,370 ตัน

ขณะเดียวกันก็มีการนำเข้าข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากไทยจำนวน 75,355 ตัน เพิ่มขึ้น 14.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 70,879 ตัน ลดลง 38.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาจำนวน 51,121 ตัน ลดลง 42.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถานจำนวน 37,639 ตัน ลดลง 22.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 34,988 ตัน ลดลง 8.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าข้าวหัก (Broken rice) จากเมียนมาจำนวน 91,714 ตัน ลดลง 3.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 16,634 ตัน เพิ่มขึ้น 26.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชา 11,035 ตัน เพิ่มขึ้น 43.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

มา นำเข้าจากไทยจำนวน 9,589 ตัน ลดลง 27.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากตุรกีจำนวน 8,436 ตัน เพิ่มขึ้น 137.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-17 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น สหราชอาณาจักร 72,076 ตัน เนเธอร์แลนด์ 41,749 ตัน โปรตุเกส 31,381 ตัน เบลเยียม 18,458 ตัน ฝรั่งเศส 19,918 ตัน อิตาลี 15,259 ตัน สเปน 13,404 ตัน เป็นต้น ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) ประกอบด้วย เช่น ฝรั่งเศส 72,526 ตัน เยอรมนี 41,123 ตัน เนเธอร์แลนด์ 37,987 ตัน สหราชอาณาจักร 35,935 ตัน อิตาลี 21,346 ตัน เป็นต้น และข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 57,505 ตัน สหราชอาณาจักร 41,748 ตัน ฝรั่งเศส 19,305 ตัน เป็นต้น

ทางด้านการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-18 กุมภาพันธ์ 2563 มีการส่งออก 105,774 ตัน ลดลง 6.22% เมื่อเทียบกับจำนวน 112,793 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 86,191 ตัน ลดลงประมาณ 7.86% เมื่อเทียบกับจำนวน 93,546 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 19,583 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.74% เมื่อเทียบกับจำนวน 19,247 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 7,373 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-18 กุมภาพันธ์ 2563 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลี จำนวน 54,940 ตัน โปรตุเกส 19,795 ตัน สเปน 12,121 ตัน โรมาเนีย 4,482 ตัน บัลแกเรีย 4,482 ตัน เบลเยียม 3,247 ตัน กรีซ 2,014 ตัน โปแลนด์ 1,184 ตัน สาธารณรัฐเช็ก 611 ตัน เยอรมนี 519 ตัน สโลวีเนีย 517 ตัน เนเธอร์แลนด์ 298 ตัน เป็นต้น

สำหรับการนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562) มีการนำเข้าข้าว 1,374,996 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.28% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,306,056 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 193,857 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 36.09% เมื่อเทียบกับจำนวน 142,452 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,181,139 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.51% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,163,603 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 258,597 ตัน ฝรั่งเศส 194,060 ตัน เนเธอร์แลนด์ 171,183 ตัน สเปน 125,536 ตัน อิตาลี 115,027 ตัน โปรตุเกส 98,937 ตัน โปแลนด์ 85,311 ตัน เยอรมนี 78,520 ตัน เบลเยียม 62,100 ตัน สาธารณรัฐเชค 39,223 ตัน บัลแกเรีย 35,525 ตัน สวีเดน 29,752 ตัน ลิทัวเนีย 15,589 ตัน ฮังการี 11,461 ตัน เดนมาร์ก 11,606 ตัน โรมาเนีย 9,085 ตัน กรีซ 7,359 ตัน ออสเตรีย 6,255 ตัน เป็นต้น

โดยชนิดข้าวที่นำเข้าในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562 (ข้อมูลอัปเดต ณ วันที่ 23 กันยายน 2562) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 194,575 ตัน เพิ่มขึ้น 28.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 116,560 ตัน ลดลง 37.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 105,264 ตัน เพิ่มขึ้น 46.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 62,286 ตัน เพิ่มขึ้น 19.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรุกวัยจำนวน 43,036 ตัน ลดลง 14.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะเดียวกันก็มีการนำเข้าข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากกัมพูชาจำนวน 179,958 ตัน ลดลง 24.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาจำนวน 168,475 ตัน เพิ่มขึ้น 32.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 153,166 ตัน ลดลง 2.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถานจำนวน 109,678 ตัน เพิ่มขึ้น 83.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 89,138 ตัน ลดลง 0.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าข้าวหักจากเมียนมาจำนวน 303,298 ตัน ลดลง 5.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 38,129 ตัน เพิ่มขึ้น 66.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 25,008 ตัน ลดลง 3.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชา 18,335 ตัน เพิ่มขึ้น 22.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากบราซิลจำนวน 10,629 ตัน เพิ่มขึ้น 738.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

### **สหรัฐอเมริกา**

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปีการตลาด 2562/63 (2019/20) (ปีปฏิทิน 2563) ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 496.22 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.59% เมื่อเทียบกับจำนวน 499.18 ล้านตันข้าวสาร ของปีการตลาด 2561/62 (2018/19) (ปีปฏิทิน 2562) เนื่องจากคาดว่าประเทศผู้ผลิตที่สำคัญ เช่น จีน อินเดีย อินโดนีเซีย สหรัฐฯ กัมพูชา เกาหลีใต้ รวมทั้งประเทศไทยจะมีผลผลิตลดลงจากปีก่อน โดยคาดว่าในปี 2562/63 (ปี 2563) ประเทศจีนจะมีผลผลิตลดลงเหลือ 146.73 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 1.19% เมื่อเทียบกับจำนวน 148.49 ล้านตันข้าวสารในปี 2561/62 ประเทศอินเดียคาดว่าจะมีผลผลิต 115.0 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 1.22% เมื่อเทียบกับจำนวน 116.42 ล้านตันข้าวสารในปี 2561/62 (ปี 2562) ประเทศอินโดนีเซียคาดว่าจะมีผลผลิต 36.5 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.54% เมื่อเทียบกับจำนวน 36.7 ล้านตันข้าวสารในปี 2561/62 (ปี 2562) ประเทศสหรัฐฯคาดว่าจะมีผลผลิตในปี 2562/63 (ปี 2563) จะลดลงเหลือ 5.86 ล้านตัน ลดลง 17.49% เมื่อเทียบกับ 7.11 ล้านตัน ในปีก่อนหน้า ประเทศเกาหลีใต้คาดว่าจะมีผลผลิตจะลดลงเหลือ 3.74 ล้านตัน ลดลง 3.21% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ประเทศกัมพูชาคาดว่าจะมีผลผลิตจะลดลงเหลือ 5.69 ล้านตัน ลดลง 0.94% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะที่ประเทศไทยคาดว่าจะในปี 2562/63 (ปีปฏิทิน 2563) จะมีผลผลิต 18.50 ล้านตันข้าวสาร ลดลงประมาณ 9.05% เมื่อเทียบกับจำนวน 20.34 ล้านตันในปี 2561/62 (ปีปฏิทิน 2562)

สำหรับประเทศที่คาดว่าจะผลผลิตจะเพิ่มขึ้นในปี 2562/63 (ปี 2563) นั้น เช่น บังคลาเทศ 35.85 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.70% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เวียดนาม 28.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.92% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เมียนมา 13.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.95% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ฟิลิปปินส์ 12.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.28% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ญี่ปุ่น 7.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.87% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ปากีสถาน 7.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.74% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ไนจีเรีย 4.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.34% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อียิปต์ 4.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 53.57% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะที่บราซิลคาดว่าจะมี 7.14 ล้านตัน เท่ากับปีก่อนหน้า

ด้านการบริโภคข้าว คาดว่าในปีการตลาด 2562/63 (ปีปฏิทิน 2563) จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 493.13 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1.31% เมื่อเทียบกับจำนวน 486.75 ล้านตันข้าวสาร ของปีการตลาด 2561/62 (ปี



ปฏิทิน 2562) เนื่องจากคาดว่าความต้องการบริโภคข้าวในหลายประเทศในแถบแอฟริกาและเอเชียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าในปีการตลาด 2562/63 (ปีปฏิทิน 2563) ประเทศจีนจะมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 142.93 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 102.5 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 37.7 ล้านตันข้าวสาร บังคลาเทศ 35.8 ล้านตันข้าวสาร เวียดนาม 21.5 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 14.4 ล้านตันข้าวสาร เมียนมา 10.55 ล้านตันข้าวสาร ญี่ปุ่น 8.4 ล้านตัน บราซิล 7.5 ล้านตัน ไนจีเรีย 7.0 ล้านตัน เกาหลีใต้ 4.4 ล้านตัน อียิปต์ 4.35 ล้านตัน กัมพูชา 4.3 ล้านตัน และไทย 11.7 ล้านตันข้าวสาร เป็นต้น

ขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2562/63 (ปี 2563) คาดว่าจะอยู่ที่ 178.09 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1.77% เมื่อเทียบกับจำนวน 175.0 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2561/62 (2562) เนื่องจากคาดว่าสต็อกข้าวของประเทศจีนจะยังคงมีปริมาณมากคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 70% ของสต็อกทั้งหมดของโลก แม้ว่ารัฐบาลจีนจะระบายข้าวเก่าจากสต็อกของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งออกไปต่างประเทศก็ตาม ขณะที่สต็อกของอินเดียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลที่ได้มีการปรับราคาซื้อขายข้าวเปลือกขั้นต่ำ (MSP) เพิ่มขึ้น โดยคาดว่าในปีการตลาด 2562/63 (ปี 2563) ประเทศจีนจะมีสต็อกข้าวประมาณ 118.0 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 30.8 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 3.79 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 3.06 ล้านตันข้าวสาร ญี่ปุ่น 1.97 ล้านตันข้าวสาร บังคลาเทศ 1.51 ล้านตัน และสหรัฐฯ 0.95 ล้านตันข้าวสาร โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าสต็อกปลายปี 2562/63 (ปี 2563) จะมีประมาณ 3.79 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 10.62% จากคาดการณ์ในปี 2561/62 (ปี 2562) ที่คาดว่าจะมีจำนวน 4.24 ล้านตันข้าวสาร เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของไทยจะลดลงจึงทำให้มีสต็อกคงเหลือลดลงด้วย

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปีการตลาด 2562/63 (ปีปฏิทิน 2563) จะมีปริมาณ 45.33 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 3.59% เมื่อเทียบกับปีการตลาด 2561/62 (ปีปฏิทิน 2562) ที่คาดว่าจะมีการค้าข้าวประมาณ 43.76 ล้านตันข้าวสาร เนื่องจากคาดว่าประเทศในแถบแอฟริกาและตะวันออกกลางจะมีความต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ประเทศจีนคาดว่าจะส่งออกมากขึ้นโดยเฉพาะการส่งไปยังตลาดแอฟริกา ขณะที่เจ้าของตลาดเดิมทั้งอินเดีย และไทยก็ยังมีการส่งไปยังตลาดแอฟริกาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางภาวะการแข่งขันด้านราคาในตลาดส่งออก โดยในส่วนของตลาดนำเข้านั้นคาดว่าในปี 2563 ประเทศฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 2.5 ล้านตัน ลดลงประมาณ 13.79% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.9 ล้านตัน ในปี 2562 ประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 2.3 ล้านตัน ลดลง 11.54% เมื่อเทียบกับ 2.6 ล้านตัน ในปี 2562 ไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.8 ล้านตัน เท่ากับปี 2562 ไอวอรีโคสต์คาดว่าจะนำเข้า 1.45 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.57% เมื่อเทียบกับปี 2562 ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้า 1.38 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.85% เมื่อเทียบกับ 1.35 ล้านตัน ในปี 2562 เซเนกัลคาดว่าจะนำเข้า 1.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 9.09% เมื่อเทียบกับ 1.1 ล้านตันในปี 2562 อิหร่านคาดว่าจะนำเข้า 1.05 ล้านตัน ลดลง 12.5% เมื่อเทียบกับปี 2562 อิรักคาดว่าจะนำเข้า 1.15 ล้านตัน ลดลง 4.17% เมื่อเทียบกับ 1.2 ล้านตันในปี 2562 แอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้า 1.05 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.7% เมื่อเทียบกับ 0.97 ล้านตันในปี 2562 มาเลเซียคาดว่าจะนำเข้า 1 ล้านตัน เท่ากับปี 2562 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คาดว่าจะนำเข้า 0.93 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.82% เมื่อเทียบกับ 0.85 ล้านตันในปี 2562 สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะนำเข้า 1 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.49% เมื่อเทียบกับ 0.98 ล้านตันในปี 2562 กินีคาดว่าจะนำเข้า 0.65 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับปี 2562 บราซิลคาดว่าจะนำเข้า 0.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 16.88% เมื่อเทียบกับปี 2562 กาน่าคาดว่าจะนำเข้า 0.95 ล้านตัน เท่ากับปี 2562 เคนยาคาดว่าจะนำเข้า 0.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 21.74% เมื่อเทียบกับ 0.75 ล้านตัน ในปี 2562 เนปาลคาดว่าจะนำเข้า 0.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 33.33% เมื่อเทียบกับ 0.6 ล้านตัน ในปี 2562 เม็กซิโกคาดว่าจะนำเข้า 0.79 ล้านตัน

เพิ่มขึ้น 7.53% เมื่อเทียบกับ 0.73 ล้านตัน ในปี 2562 เบนินคาดว่าจะนำเข้า 0.64 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.6% เมื่อเทียบกับ 0.63 ล้านตัน ในปี 2562 แคมเอรูนคาดว่าจะนำเข้า 0.73 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.57% เมื่อเทียบกับ 0.7 ล้านตัน ในปี 2562 โมซัมบิกคาดว่าจะนำเข้า 0.73 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 17.74% เมื่อเทียบกับ 0.62 ล้านตัน ในปี 2562 คิวบาคาดว่าจะนำเข้า 0.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 30.43% เมื่อเทียบกับ 0.46 ล้านตัน ในปี 2562 บูกินาฟาสคาดว่าจะนำเข้า 0.62 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.33% เมื่อเทียบกับ 0.6 ล้านตัน ในปี 2562 เป็นต้น

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2563 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ประมาณ 7.5 ล้านตัน ลดลง 0.82% เมื่อเทียบกับ 7.56 ล้านตัน ที่คาดว่าจะส่งออกได้ในปี 2562 ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2563 จะส่งออกได้ 11.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 10 ล้านตัน ในปี 2562 ขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 7.00 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.19% เมื่อเทียบกับปี 2562 ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกได้ 4.4 ล้านตัน ลดลง 4.35% เมื่อเทียบกับปี 2562 จีนคาดว่าจะส่งออกได้ถึง 3.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 25.0% จากปี 2562 ที่คาดว่าจะส่งออก 2.72 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.13 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.87% จากปี 2562 เมียนมาคาดว่าจะส่งออก 2.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.0% เมื่อเทียบกับปี 2562 กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบกับปี 2562 อุรุกวัยคาดว่าจะส่งออกได้ 0.8 ล้านตัน ลดลงจาก 0.82 ล้านตัน ในปี 2562 บราซิลคาดว่าจะส่งออกได้ 0.5 ล้านตัน ลดลง 47.37% เมื่อเทียบกับปี 2562 ปารากวัยคาดว่าจะส่งออกได้ 0.67 ล้านตัน ลดลง 12.92% เมื่อเทียบกับปี 2562 กายอานาคาดว่าจะส่งออกได้ 0.51 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.82% เมื่อเทียบกับปี 2562 และอาร์เจนติน่าจะส่งออก 0.33 ล้านตัน ลดลง 14.95% เมื่อเทียบกับปี 2562

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA Grains: World Markets and Trade Report, February 2020)

## **บราซิล**

สถาบันข้าวแห่ง Rio Grande do Sul (the Rice Institute of Rio Grande do Sul; IRGA) รายงานในเดือนมกราคม 2020 บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 70,656 ตัน ลดลงประมาณ 50% เมื่อเทียบกับจำนวน 139,939 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลงประมาณ 69.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 232,295 ตันที่ส่งออกได้ในเดือนธันวาคม 2019 ที่ผ่านมา โดยในเดือนมกราคม 2020 บราซิลส่งออกข้าวไปยังประเทศเวเนซุเอล่า 26,597 ตัน คอสตาริกา 19,991 ตัน เปรู 14,014 ตัน สหรัฐฯ 3,221 ตัน ชิลี 967 ตัน กัวเตมาลา 884 ตัน แองโกล่า 816 ตัน เป็นต้น

สำหรับการนำเข้าข้าวในเดือนมกราคม 2020 มีจำนวน 59,963 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 52,216 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลงประมาณ 8% เมื่อเทียบกับจำนวน 64,981 ตันที่นำเข้าในเดือนธันวาคม 2019 โดยในเดือนมกราคม 2020 บราซิลนำเข้าข้าวจากประเทศปารากวัยจำนวน 36,447 ตัน อาร์เจนติน่า 2,825 ตัน อุรุกวัย 19,820 ตัน อิตาลี 664 ตัน ไทย 111 ตัน เวียดนาม 71 ตัน และประเทศอื่นๆ 25 ตัน

ทั้งนี้ ในปี 2019 (มกราคม-ธันวาคม 2019) บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 1.418 ล้านตัน ลดลงประมาณ 22% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.809 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2018 โดยส่งไปยังประเทศเวเนซุเอล่าจำนวน 322,713 ตัน ประเทศเซเนกัลจำนวน 249,084 ตัน ประเทศเปรูจำนวน 145,540 ตัน ประเทศเซียร์รัลลีโอนจำนวน 117,052 ตัน ประเทศแกมเบียจำนวน 146,451 ตัน ประเทศสหรัฐฯจำนวน 49,056 ตัน ประเทศอิรักจำนวน 90,489 ตัน ประเทศคิวบาจำนวน 42,428 ตัน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จำนวน 61,336 ตัน ประเทศสหรัฐอเมริกาหรับอิ

มีเรตส์ จำนวน 24,891 ตัน ประเทศเบลเยียมจำนวน 18,355 ตัน ประเทศคอซตาริกาจำนวน 15,254 ตัน ประเทศแองโกล่าจำนวน 14,938 ตัน ประเทศซาอุดีอาระเบียจำนวน 15,876 ตัน ประเทศอื่นอีกประมาณ 105,529 ตัน

ส่วนการนำเข้าข้าวในปี 2019 (มกราคม-ธันวาคม 2019) มีจำนวน 1.012 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 20% เมื่อเทียบกับจำนวน 842,88 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2018 โดยนำเข้าจากประเทศ ปารากวัยจำนวน 691,303 ตัน ประเทศอาร์เจนตินาจำนวน 162,813 ตัน ประเทศอุรุกวัยจำนวน 145,231 ตัน ประเทศอิตาลีจำนวน 6,722 ตัน ประเทศซูรินาเมจำนวน 3,530 ตัน ประเทศชิลีจำนวน 995 ตัน ประเทศไทย 584 ตัน ประเทศเวียดนาม 626 ตัน และประเทศอื่นอีกประมาณ 682 ตัน เป็นต้น

หน่วยงาน Conab (Brazil's national grains agency) รายงานผลการประมาณการณ์อุปสงค์และอุปทานข้าวในปีการผลิต 2019/20 ประจำเดือนมกราคม 2020 โดยคาดว่า ในปี 2019/20 จะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 10.563 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 10.449 ล้านตัน ในปี 2018/19 โดยคาดว่าจะมีความต้องการบริโภคประมาณ 10.6 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) เท่ากับปี 2018/19 ขณะที่สต็อกข้าว (ข้าวเปลือก) สิ้นปี คาดว่าจะมีประมาณ 0.484 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) ลดลงประมาณ 7.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.521 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) ในปี 2018/19 และคาดว่าจะมีการนำเข้าประมาณ 1.1 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) เท่ากับปี 2018/19 ขณะที่การส่งออกข้าวคาดว่าจะมีประมาณ 1.1 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) เท่ากับปี 2018/19 เช่นเดียวกัน

ที่มา *Oryza.com*

